



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. ๐๔๕ - ๘๑๔๖๗๓

ที่ ศก ๕๑๐๘/ว ๔๑๘ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การโอนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งว่าขณะนี้ใกล้จะสิ้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ แล้ว ประกอบกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ โดยยึดหลักคุณธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับข้อมูลการลา พุทธิกรรมการทำงาน และข้อควรพิจารณาอื่นของผู้ยื่นด้วย และเพื่อให้การโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ประเมิน ดำเนินการประเมินและแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินและจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไป ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. จัดทำและจัดส่งแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นถัดไป ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อนำส่งกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป

๓. จัดส่งแบบสรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๗

(นางอินทอร บุญเนตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

